



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 101 ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2557

ช่วงวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- เงินเฟ้อ พ.ค. เพิ่มขึ้น 2.62% สูงสุดในรอบ 14 เดือน
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ค. อยู่ที่ระดับ 70.7 เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน
- คลังเปิด “แพ็คเกจ” แบงก์รัฐอัดฉีดเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนคาดสัปดาห์หน้า (9-13 มิ.ย. 57) ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.35-33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

เศรษฐกิจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นไปในภาพบวกหลังจากสถานการณ์ทางเมืองในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 70.7 ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน และค่าดัชนีอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจว่าน่าจะฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันใกล้ จากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้นภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารงานราชการ รวมถึงการที่ คสช. มีนโยบายในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน ทั้งในส่วนของกรอบมติจ่ายเงินในโครงการรับจำนำวงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท ให้แก่เกษตรกร รวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2557 และเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้ทันตามกำหนด กอปรกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ SET Index ในเดือนพฤษภาคมเป็นปัจจัยบวกต่อความเชื่อมั่นในเดือนนี้ นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เสนอมาตรการอัดฉีดการเงินผ่านธนาคารของรัฐต่อ คสช. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินสินเชื่อกว่า 4 แสนล้านบาท โดยผ่านการให้วงเงินสินเชื่อ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ การพักชำระหนี้ การลดภาระค่าธรรมเนียม การปรับลดเงื่อนไขการชำระหนี้ การอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ ภาษีและบัญชี การตลาดออนไลน์ และการออกแบบ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากช่วยลดภาระด้านการชำระหนี้ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่รับมาเข้ากับธุรกิจของตน ซึ่งจากการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช. ในช่วงที่ผ่านมา และมีการดำเนินการปลดล็อกเงื่อนไขด้านงบประมาณต่างๆ ที่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้กระแสการต่อต้าน คสช. ลดลงและเกิดการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่ามากขึ้นหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบกว่า 3 เดือน ทั้งนี้เป็นผลจากการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้การบริหารของ คสช. เพิ่มมากขึ้นและเริ่มทยอยเข้ามาลงทุนในตราสารเพิ่มขึ้นทำให้ค่าเงินบาทค่อยๆ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านค่าครองชีพยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศเดือนพฤษภาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 107.90 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.62 สูงสุดในรอบ 14 เดือน นับจากเดือนมีนาคม 2556 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 2.21 โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 ในขณะที่สินค้าหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 โดยกระทรวงพาณิชย์ยังยืนยันมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อตลอดทั้งปีนี้จะยังคงเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 2.0-2.8 ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้



เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) พ.ค. ของจีน เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) พ.ค. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
- มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐฯ เม.ย. ปรับตัวดีขึ้น
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) พ.ค. ของยูโรโซน อยู่ในระดับที่เกิน 50.0 ต่อเนื่อง 11 เดือนติดต่อกัน
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.10

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นซึ่งอาจเป็นสัญญาณสะท้อนว่าเศรษฐกิจของโลกอาจมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาได้จากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของจีนเดือนพฤษภาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.8 จากระดับ 50.4 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นับเป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นมา และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตของจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับเป็นการสะท้อนถึงการขยายตัวที่ดีขึ้นของจีน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 56.4 จากระดับ 55.4 ในเดือนเมษายน และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน และทิศทางปรับตัวดีขึ้นของตัวเลขมูลค่าการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่ายอดนำเข้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ส่วนยอดส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจส่งผลให้การลดมาตรการ QE และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนี้

สำหรับทิศทางเศรษฐกิจในยูโรโซนนั้นแม้ว่าสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่างดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมจะปรับตัวลดลงโดยอยู่ที่ระดับ 52.2 ลดลงจากเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับ 53.4 แต่จากค่าดัชนีที่อยู่สูงกว่าระดับ 50.0 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของยูโรโซนยังคงมีการขยายตัวในระดับที่ดี โดยอยู่ในระดับที่เกินกว่า 50.0 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556) อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของยูโรโซนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและป้องกันปัญหาเงินฝืดที่อาจจะเกิดขึ้นธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.10 ในส่วนราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 105.14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาเหตุเกิดจากสต็อกปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ มีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (9-13 มิถุนายน 2557)

- สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมาตรการในการบริหารงาน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจีนเดือนพฤษภาคม 2557
- อัตราการจ้างงานยุโรปไตรมาส 1/2557